

Số: 120 /BC-UBND

Nam Giang, ngày 24 tháng 7 năm 2017

BÁO CÁO

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn huyện trước kỳ họp thứ 04, HĐND huyện khóa XI

Thực hiện Báo cáo số 12/BC-HĐND ngày 28/6/2017 của Hội đồng nhân dân huyện về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 04, HĐND huyện khóa XI; UBND huyện đã ban hành Công văn số 337/UBND-TH ngày 3/7/2017 về việc tham mưu trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XI; theo đó, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát và tham mưu trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền, nay Ủy ban nhân dân huyện trả lời tóm tắt một số nội dung chính mà cử tri phản ánh như sau:

I. TRÊN LĨNH VỰC KINH TẾ:

1. Lĩnh vực nông nghiệp:

a) *Cử tri các xã: Cà Dy, Tà Pơ, Tà Bhing, La Ê, Đắc Tôi đề nghị lựa chọn giống lúa mới, có năng suất cao thay cho giống lúa đã thoái hóa, năng suất thấp; lựa chọn cây, con giống đảm bảo chất lượng trước khi cấp cho các hộ chăn nuôi, trồng trọt; kiểm tra, giám sát các hộ được cấp cây, con giống.*

Năm 2017, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm Kỹ thuật Nông lâm lựa chọn giống lúa mới là giống lúa DV 108 phù hợp với đất đai, thổ nhưỡng để hỗ trợ cho các địa phương từ nguồn kinh phí hỗ trợ đất lúa theo Nghị định 35/CP-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Việc lựa chọn lựa chọn cây, con giống trước khi cấp cho các hộ chăn nuôi, trồng trọt đều được các ngành chức năng của huyện thẩm định, đánh giá và lựa chọn phù hợp với đất đai thổ nhưỡng của mỗi địa phương, trong mỗi đợt cấp phát con giống, Trạm Thú y đều theo dõi, giám sát các đơn vị cung ứng giống thực hiện việc kiểm dịch, tiêm phòng theo quy định trước khi cấp cho nhân dân. Đề nghị UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện chăm sóc, nuôi trồng con giống tại các địa phương, định kỳ báo cáo các ngành chức năng và UBND huyện theo dõi, chỉ đạo.

b) *Cử tri xã Cho Chun đề nghị cấp giống cây dược liệu cho các hộ dân có nhu cầu sản xuất.*

Năm 2017, UBND huyện đã triển khai hỗ trợ 236 triệu đồng để các hộ dân thực hiện trồng cây dược liệu (tổng diện tích trồng thí điểm là 6,9 ha cây Đẳng sâm). Trong thời gian đến, đề nghị UBND xã Cho Chun tổ chức lấy ý kiến

nhân dân về nhu cầu trồng cây dược liệu, xây dựng Phương án trình các ngành chức năng thẩm định để thực hiện hỗ trợ cho nhân dân trồng cây dược liệu.

c) *Cử tri thôn Đồng Râm đề nghị tăng giá mủ cao su từ 2.500 đồng/kg lên 3.000-4.000 đồng/kg; đồng thời đề nghị xây dựng đường từ thôn Đồng Râm vào vườn cây cao su để cạo mủ.*

Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV cao su Nam Giang, Công ty đã thống nhất điều chỉnh giá lương mủ cho người lao động theo Thông báo số 140/TB-CSNGQN ngày 04/7/2017, giá mủ cao su từ 2.500 đ/kg mủ nước và 3.250 đ/kg mủ đông, nay tăng lên 3.753 đ/kg mủ nước và 4.880 đ/kg mủ đông (tăng 50%) so với năm 2016; Đối với đề nghị xây dựng đường từ thôn Đồng Râm vào vườn cây cao su để cạo mủ, Công ty sẽ kiểm tra và có kế hoạch sửa chữa những đoạn hư hỏng để nhân dân đi lại khai thác mủ trong thời gian sớm nhất.

2. Tài nguyên lâm, khoáng sản:

a) *Hầu hết cử tri ở các địa phương phản ánh, hiện nay tình trạng khai thác lâm, khoáng sản trái phép, lấn chiếm đất rừng vẫn còn xảy ra ở một số nơi, nhất là khu vực giáp ranh, lòng hồ thủy điện sông Bung.*

UBND huyện đề nghị Hạt Kiểm lâm Rừng Đặc dụng Sông Thanh, Hạt Kiểm lâm Rừng Phòng hộ Nam Sông Bung tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tình trạng khai thác lâm khoáng sản trái phép như cử tri phản ánh, báo cáo UBND huyện để có biện pháp ngăn chặn, xử lý theo quy định.

b) *Cử tri xã Zuôih đề nghị huyện cấp Ghe cho lực lượng chức năng của xã làm công tác tuần tra, kiểm tra, quản lý tài nguyên, khoáng sản khu vực lòng hồ thủy điện sông bung.*

Về vấn đề này, UBND huyện đề nghị UBND xã Zuôih xây dựng Phương án, kế hoạch về việc kiểm tra, kiểm soát quản lý tài nguyên khoáng sản trong khu vực lòng hồ gửi Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Tài chính- Kế hoạch để có cơ sở tham mưu UBND huyện hỗ trợ.

3. Thủy lợi và hệ thống nước sinh hoạt:

Hầu hết cử tri ở các địa phương đề nghị UBND huyện tiếp tục quan tâm rà soát, đầu tư sửa chữa nâng cấp, xây mới các công trình thủy lợi, nước sinh hoạt tại các thôn, xã.

Việc đầu tư, sửa chữa các công trình thủy lợi đều nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn của UBND huyện, trường hợp các địa phương có nhu cầu bức thiết, đề nghị UBND các xã, thị trấn lập tờ trình gửi Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các ngành liên quan của huyện để tham mưu UBND huyện đầu tư theo thứ tự ưu tiên.

4. Lĩnh vực Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, BT GPMB và tái định cư

4.1. Đầu tư xây dựng:

a) *Hầu hết các địa phương đều kiến nghị huyện quan tâm đầu tư nâng cấp, sửa chữa và xây mới các công trình: Nước sinh hoạt, thủy lợi; Đường giao thông nông thôn, đường nội đồng, liên thôn, xóm; Cầu bản, cầu tràn, cầu treo;*

Hội trường, nhà công vụ, tường rào, nhà vệ sinh; Sửa chữa các hạng mục làm việc xã La Ê đã xuống cấp; Đầu tư hạ tầng tại các trường mẫu giáo, tiểu học, trung học trên địa bàn huyện.

UBND huyện giao Ban quản lý ĐTXD phối hợp với các đơn vị có liên quan và UBND các xã, thị trấn kiểm tra, rà soát các nhu cầu bức thiết của cử tri, đề xuất UBND huyện các danh mục đầu tư theo thứ tự ưu tiên và phù hợp với quy định của luật đầu tư công trung hạn.

b) *Cử tri xã Tà Bhing đề nghị chủ đầu tư đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình Hội trường tại các thôn và xây kè chống sạt lở tại thôn Pà Va*

Các công trình trên đã được Ban Quản lý Đầu tư xây dựng hoàn thiện hồ sơ và đã đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với các hạng mục còn lại của công trình.

c) *Cử tri xã La Dê đề nghị huyện sớm đầu tư xây dựng khu hành chính, khu VHTDTT của xã theo chương trình quy hoạch xây dựng nông thôn mới và đề nghị huyện sớm quy hoạch, san ủi mặt bằng tái định cư cho thôn Kông Tơ Ron, thôn Đắc Hà Lôi.*

Hiện nay, huyện đã triển khai đầu tư đường giao thông nội bộ, san nền khu sân vận động và đang tiếp tục triển khai các hạng mục còn lại; Đối với khu tái định cư thôn Kông Tơ Ron, UBND huyện đã hoàn thiện hồ sơ dự án đang trình UBND tỉnh phê duyệt.

d) *Cử tri Thạnh Mỹ đề nghị lắp đặt loa thông báo xã lũ tại thôn Pà Dương.* Về vấn đề này, UBND huyện giao Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn kiểm tra, rà soát các hệ thống loa cảnh báo tại thị trấn Thạnh Mỹ, tham mưu UBND huyện, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện xem xét hỗ trợ loa cảnh báo cho các thôn và sửa chữa hệ thống loa bị hư đảm bảo hoạt động trong mùa mưa lũ.

4.2. Tái định cư, đền bù, GPMB:

a) *Cử tri thị trấn Thạnh Mỹ phản ánh: Trong quá trình thi công xây dựng công trình đường vào nhà máy xi măng Xuân Thành đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến diện tích đất sản xuất của các hộ dân nơi đây nhưng Công ty không giải quyết. Mặt khác, năm 2016, Công ty có kiểm kê, đo đạc phần diện tích đất bị ảnh hưởng của hộ Lương Văn Đào ở thôn Hoa nhưng đến nay vẫn chưa hỗ trợ đền bù theo quy định, trong khi đó Công ty lại cấm không cho hộ tiếp tục sản xuất trên diện tích đất đã kiểm kê nêu trên.*

Đối với kiến nghị của hộ Lương Văn Đào: Do hồ sơ ban đầu Chủ đầu tư chưa cung cấp đầy đủ nên Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất không đủ cơ sở để thực hiện. Ủy ban nhân dân huyện đã đề nghị CN Trung tâm PTQĐ phối hợp với chủ đầu tư để sớm hoàn thiện các thủ tục và giải quyết cho người dân theo quy định.

b) Việc áp giá đền bù như hiện nay là chưa thỏa đáng như: đất ở chưa có sổ đỏ chỉ áp giá 13.000 đồng/m²; nhà bếp, bờ rào chỉ đền bù bằng 80% giá trị công trình; giá cả đền bù chưa được niêm yết công khai cho dân biết.

Việc áp giá đền bù, hỗ trợ hiện nay, Chi nhánh TTPTQĐ áp dụng theo quy định của tỉnh tại các quyết định số 44/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam; Quyết định 39/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 và Quyết định 43/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014.

c) Hiện nay nhiều hộ dân nằm trong khu vực bị ảnh hưởng do quy hoạch Trung tâm hành chính mới huyện không có đất ở mới, đề nghị huyện bố trí đất tái định cư cho các hộ này mỗi hộ với diện tích 300m²; Hiện nay, việc san ủi, bố trí khu tái định cư mới cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi các dự án cốt nền cao, gây ngập úng cho các hộ khác trong khu vực lân cận, đề nghị huyện có phương án xử lý đảm bảo an toàn cho các hộ khác liên kế.

Thôn Mực là thôn nằm trong danh sách thôn Đặc biệt khó khăn nên việc đề nghị bố trí đất 300 m² là hợp lý, hiện nay huyện đang xây dựng kế hoạch đầu tư điểm định canh, định cư thôn Mực ở vị trí hai bên các nhánh tuyến đi Đông Trường Sơn.

Đối với việc giải quyết tình trạng ngập úng tại các khu tái định cư thôn 2 và khu vực sân vận động, UBND huyện đã giao Ban Quản lý ĐTXD phối hợp với CNTT phát triển quỹ đất tiến hành kiểm kê phạm vi bị ảnh hưởng, lập thủ tục hồ sơ bồi thường thu hồi đất để thi công đắp đất khu vực bị ngập.

d) Cử tri xã Chợ Chun đề nghị chi trả dứt điểm số tiền 50% còn lại của các hộ dân bị ảnh hưởng cây cối, hoa màu thuộc gói thầu số 3 đường giao thông nông thôn đi qua địa bàn xã do BQDAĐTXD huyện làm chủ đầu tư; kiểm tra, xác minh, giải quyết đơn kiến nghị của ông Pơ Loong Póoch xã Chợ Chun bị ảnh hưởng đất đai, hoa màu, vật kiến trúc do thi công công trình đường giao thông nông thôn; tổ chức kiểm kê, áp giá đền bù hoa màu, đất đai bị ảnh hưởng do thi công công trình đường biên giới đoạn từ A Xòo xuống cụm dân cư Za Lào.

Về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đường giao thông từ Za Lao đến Trung tâm xã thuộc nguồn vốn 30b, hiện nay các hộ dân đã tạm ứng 50% kinh phí. Riêng hộ ông Pơ Loong Póoch không nhận tạm ứng 50% kinh phí. UBND huyện giao Ban Quản lý ĐTXD kiểm tra và trả lời dứt điểm cho cử tri Pơ Loong Póoch được rõ. Hiện nay, huyện đã phê duyệt Quyết định GPMB, đang chờ tỉnh bố trí vốn đầu tư để chi trả đền bù cho các hộ dân.

5. Lĩnh vực tài chính, ngân sách

Cử tri xã Tà Bình, Chà Val đề nghị huyện quan tâm xem xét tính phụ cấp theo hệ số chuyên môn bằng cấp được đào tạo như Đại học, Cao đẳng, Trung cấp đối với một số cán bộ không chuyên trách ở cấp xã; hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các Chi hội trưởng: Hội Chữ thập đỏ, Giáo chức, Cao tuổi ở các thôn.

Việc tính phụ cấp theo hệ số chuyên môn như Đại học, Cao đẳng, Trung cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã được thực hiện theo Điều 6,

Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 29/5/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam quy định. Đề nghị các địa phương kiểm tra, rà soát lại các đối tượng được hưởng tổng hợp báo cáo về Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định tham mưu UBND huyện xem xét cấp kinh phí cho các địa phương thực hiện.

Việc hỗ trợ kinh phí cho các Chi hội trưởng: Hội Chữ thập đỏ, Giáo chức, Cao tuổi ở các thôn, hiện nay Nhà nước chưa có quy định chế độ hỗ trợ kinh phí, hàng năm, tỉnh cũng không cấp kinh phí này cho các địa phương. Do vậy, kiến nghị này UBND huyện tiếp thu và báo cáo HĐND và UBND tỉnh xem xét.

6. Lĩnh vực công thương.

6.1. Lĩnh vực điện:

a) Cử tri phản ánh, từ khi Điện lực thay thế dây điện mới đến nay chỉ số điện tiêu dùng của các hộ tăng đột ngột, trong khi vật dụng có sử dụng điện trong nhà không thay đổi. Đề nghị Điện lực kiểm tra, điều chỉnh lại cho đúng với mức tiêu dùng thực tế của từng hộ; đề nghị tiếp tục xây dựng trạm biến áp, trạm hạ thế điện tại tổ 3 thôn Pa Lan, xã La Ê; trạm hạ thế tại khu dân cư za Lào, xã Chợ Chun; thôn Cồn Đôn xã Chà Val

- Theo báo cáo của Điện lực Nam Giang, việc thay dây điện mới nhằm đảm bảo an toàn, cung cấp điện liên tục cho nhân dân. Nguyên nhân dẫn đến tiền điện tăng cao là do thời tiết nắng nóng kéo dài, sản lượng điện thương phẩm toàn điện lực Nam Giang tăng trung bình 30%. Đề nghị cử tri có tiền điện tăng cao đột ngột liên hệ với Điện lực Nam Giang để kiểm tra và xử lý theo quy định.

- Việc xây dựng trạm biến áp, trạm hạ thế điện tại tổ 3 thôn Pa Lan, xã La Ê; trạm hạ thế tại khu dân cư za Lào, xã Chợ Chun; thôn Cồn Đôn xã Chà Val, thuộc dự án do Sở Công thương làm chủ đầu tư. UBND huyện sẽ có văn bản làm việc với Sở Công thương để sớm triển khai dự án.

b) Cử tri Thạnh Mỹ đề nghị lắp đặt điện thắp sáng dọc đường đi vào thôn Pa Dương và xây dựng trụ điện xương cá dọc đường bê tông thôn Dung và tại tổ 1 thôn Pà Dấu 1; Cử tri xã La Ê đề nghị kéo đường điện sinh hoạt cho 09 hộ dân nằm cách xa đường điện.

- Tại vị trí điện thắp sáng dọc thôn Pà Dương, UBND huyện đang xây dựng khu phố chợ Thạnh Mỹ và sân vận động huyện. Khi các công trình này hoàn thành UBND huyện sẽ kết hợp xây dựng điện chiếu sáng.

- Về xây dựng trụ điện Xương cá dọc đường bê tông thôn Dung và Tổ 1 thôn Pà Dấu 1 và kéo đường điện sinh hoạt cho 09 hộ dân nằm cách xa đường điện của xã La Ê: UBND huyện giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng phối hợp với điện lực Nam Giang kiểm tra thực tế tham mưu UBND huyện xem xét.

6.2. Vệ sinh môi trường:

Cử tri ở các xã, thị trấn phản ánh hiện nay tình trạng người dân mua bán, sử dụng tràn lan không có hướng dẫn về các loại thuốc bảo vệ thực vật, xả rác xuống các khe suối, sông diễn ra rất phổ biến gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Đề nghị các ngành chức năng tổ chức kiểm tra, kiểm soát và có giải pháp xử lý dứt điểm tình trạng này.

- Về vấn đề người dân mua bán, sử dụng tràn lan, không có hướng dẫn thuốc bảo vệ thực vật, UBND huyện giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm Kỹ thuật nông lâm phối hợp với UBND các xã, thị trấn và các ngành liên quan kiểm tra, xác minh tình trạng trên. Đồng thời, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân khi có dịch bệnh xảy ra trên cây trồng phải báo cáo cho các ngành chức năng của huyện để hướng dẫn người dân mua và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng cách.

- Đối với việc xả rác xuống các khe suối, sông diễn ra rất phổ biến ở các địa phương, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, đề nghị UBND các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cho người dân thu gom rác thải, xử lý theo quy định, không xả rác và các chất thải vào nguồn nước. Khi phát hiện Trường hợp xả các loại chất thải vào môi trường cần xử lý kịp thời và báo cho các ngành chức năng của huyện cùng phối hợp giải quyết.

II. LĨNH VỰC VĂN HOÁ – XÃ HỘI:

1. Chế độ chính sách:

Cử tri ở xã Tà Pơ: thị trấn Thạnh Mỹ kiến nghị, công tác rà soát, xác định hộ nghèo còn nhiều bất cập, chưa chính xác; chỉ tiêu giảm nghèo hàng năm cho các thôn từ 5-7% là quá cao. Đề nghị huyện quan tâm xem xét, điều chỉnh lại cho phù hợp với thực tế đời sống của người dân ở từng địa phương.

Theo Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam đối với huyện nghèo, xã nghèo giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân ít nhất 7%; theo Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 22/6/2017 của UBND huyện Nam Giang các xã, thị trấn bình quân năm 2017 tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 05 – 07%/năm trở lên. Tuy nhiên, trong quá trình rà soát hộ nghèo, cận nghèo hằng năm, điều tra viên cần rà soát sát với thực tế, phản ánh đúng tình hình đời sống nhân dân mà giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo theo đúng quy định tại Thông tư số 17/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

2. Công tác đào tạo cán bộ, bố trí việc làm cho sinh viên:

Cử tri ở các xã, thị trấn đề nghị huyện quan tâm bố trí công việc cho số sinh viên là con em người địa phương đã tốt nghiệp ra trường và đề nghị huyện kiến nghị với cấp trên có chính sách hỗ trợ cho học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số không thuộc hộ nghèo, hộ gia đình chính sách đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp ở trong và ngoài tỉnh.

- Về kiến nghị của cử tri: định hướng giải quyết việc làm cho các em là người địa phương đã tốt nghiệp ra trường: Hiện nay, tổng số hồ sơ của các em đã tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp là 450 hồ sơ (trong đó: cử tuyển là 95 hồ sơ, tự thi tuyển là 345 hồ sơ), UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nội vụ tham mưu, từng bước tháo gỡ, bố trí việc làm cho các em đã tốt nghiệp ra trường, đến nay, UBND huyện đã bố trí giải quyết việc làm cho 30 em vào làm tại các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn. UBND huyện tiếp tục chỉ

đạo Phòng Nội vụ tham mưu Kế hoạch bố trí việc làm cho các em cử tuyển tốt nghiệp Đại học ra trường năm 2017 và những năm tiếp theo.

- Việc hỗ trợ cho học sinh, sinh viên đi học trong và ngoài tỉnh thực hiện theo Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 23/7/2010 của UBND tỉnh Quy định chính sách, chế độ đối với học sinh thuộc khu vực II Chương trình 135 giai đoạn II; học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số; và Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 11/02/2011 của ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 23/7/2010; Tuy nhiên, Ngày 09/3/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 859/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 23/7/2010 của UBND tỉnh về quy định chính sách, chế độ đối với học sinh thuộc khu vực II chương trình 135 giai đoạn II; học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số và Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 11/02/2011 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 23/7/2010 và quy định ban hành kèm theo của UBND tỉnh. Vậy, việc hỗ trợ cho học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số đang theo học tại các trường Đại học, cao đẳng, trung cấp ở trong và ngoài tỉnh không thực hiện kể từ ngày 09/3/2016, theo Quyết định số 859/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam.

3. Việc cấp phát thẻ Bảo hiểm:

a) *Cử tri thị trấn Thạnh Mỹ, xã Zuôi h phản ánh, hiện nay, nhiều đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo, DTTS chưa có thẻ BHYT; một số đối tượng sai thông tin không trùng khớp với chứng minh nhân dân, hộ khẩu gây khó khăn cho người dân khi đi khám bệnh. Đề nghị huyện chỉ đạo các ngành chức năng liên quan sớm tâm rà soát, điều chỉnh và cấp phát kịp thời thẻ BHYT cho các đối tượng đảm bảo, kịp thời.*

Việc lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT hiện nay là do thôn lập gửi lên UBND xã tổng hợp và gửi cơ quan BHXH huyện và Phòng Lao động- Thương Xã hội để thẩm định, xác nhận đối tượng và cấp thẻ theo quy định. Do đó, việc sai thông tin trên thẻ là do ở cấp thôn, xã nơi lập danh sách ban đầu. Đối với trường hợp phản ánh của cử tri xã Zuôi h và Thạnh Mỹ, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị UBND thị trấn Thạnh Mỹ, UBND xã Zuôi h thông báo cho nhân dân thuộc hộ nghèo, cận nghèo và DTTS chưa có thẻ BHYT hoặc sai lệch thông tin với CMND, hộ khẩu liên hệ UBND xã, thị trấn để lập danh sách, đồng thời kiểm tra, rà soát những đối tượng người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, DTTS có sai sót thông tin không trùng khớp với CMND, hộ khẩu để sớm phối hợp với Phòng lao động- Thương binh và Xã hội huyện, BHXH huyện sớm điều chỉnh cho các đối tượng theo quy định.

b) *Cử xã Tà Pơ đề nghị cấp thẻ BHYT cho các hộ dân người dân tộc kinh có hộ khẩu thường trú trên địa bàn xã.*

Căn cứ theo Quyết định số 528/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã KV III, KV II, KV I thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2016-2020. Như vậy tại Quyết định này thôn 2, xã Tà Pơ không nằm thôn ĐBKK nên người dân tộc kinh cư trú ở

thôn 2 không được cấp thẻ BHYT theo diện người dân sống ở khu vực khó khăn và đặc biệt khó khăn.

4. Giáo dục, đào tạo:

Cử tri ở các xã, thị trấn đề nghị hợp đồng nhân viên bảo vệ, y tế, cấp dưỡng cho các trường.

Ngày 05/5/2017, UBND huyện đã có công văn số 228/UBND-VX về việc thống nhất cho Phòng Giáo dục- Đào tạo ký hợp đồng nhân viên cấp dưỡng, bảo vệ cho các trường năm 2017, đến nay, Phòng Giáo dục- Đào tạo đã ký hợp đồng với 18 nhân viên cấp dưỡng và 23 nhân viên bảo vệ cho các trường trực thuộc trên địa bàn huyện. Đối với nhân viên y tế và kế toán trường học thực hiện theo Công văn số 2378/VPCP-KGVX ngày 08/4/2015 của Văn phòng Chính phủ về việc tạm dừng hợp đồng lao động đối với các vị trí nhân viên y tế, tài chính kế toán các cơ sở giáo dục.

5. Y tế chăm sóc sức khỏe:

a) Cử tri đề nghị tăng cường thêm số bác sỹ trực khám bệnh tại phòng khám vào ngày thứ 2, thứ 6 hàng tuần, vì hai ngày này số lượng bệnh nhân đến khám rất đông.

Hiện nay Trung tâm Y tế huyện đã tăng cường Bác sỹ về công tác tại các Trạm y tế xã; cụ thể có 10/12 Trạm y tế xã đã có bác (Thanh Mỹ, Cà Dy, Tà Bhing, Zuôi, Đắc Pring, Đắc Pre, Đắc Tôi, La Dê, La Ê, Chợ Chun) còn 02 Trạm y tế xã Chưa có Bác sỹ Trạm y tế xã (Chà Vài, Tà Pơ). Mặt khác cơ sở vật chất của Trung tâm Y tế huyện chưa đảm bảo do vậy đơn vị chỉ mới triển khai 01 bàn khám cho nên quá tải vào ngày thứ 2 và thứ 6.

b) Cử tri xã Chà Vài đề nghị huyện kiến nghị với tỉnh cấp 01 chiếc xe cứu thương cho phòng khám đa khoa khu vực Chà Vài.

Theo Quyết định số 2025/QĐ – UBND ngày 13/6/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam quy định thì tại Phòng khám Đa khoa Khu vực Chà Vài tỉnh sẽ không cấp thêm xe cứu thương do đó việc vận chuyển bệnh nhân cấp cứu tại Phòng khám Đa khoa Khu vực Chà Vài nói riêng cũng như việc cấp cứu bệnh nhân trên địa bàn huyện nói chung sẽ do Ban giám đốc Trung tâm y tế điều động xe.

III. NỘI CHÍNH, ĐỐI NGOẠI VÀ AN NINH

1. Hiện nay Công ty Kim Toàn đã hết thời hạn hợp đồng khai thác đá nhưng công ty vẫn tiếp tục nổ mìn khai thác làm nứt tường nhà, hư mái nhà dân xung quanh và gây thiệt hại hoa màu của dân. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành kiểm tra, giải quyết theo quy định.

Hiện nay, Công ty CP Kim Toàn vẫn còn thời hạn cấp phép khai thác đá tại Mỏ đá Khe Rọm (Theo Quyết định số: 1193/QĐ-UBND ngày 06/4/2015 của UBND tỉnh). Việc kiến nghị của cử tri nêu trên, UBND huyện sẽ chỉ đạo Phòng TNMT phối hợp với UBND thị trấn, Công ty CP Kim Toàn kiểm tra thực tế và đề nghị Công ty CP Kim Toàn giải quyết.

2. Công tác cấp GCN quyền sử dụng đất:

a) *Cử tri ở các xã, thị trấn đề nghị UBND huyện chỉ đạo cho các ngành chức năng liên quan sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ đã đo đạc, làm thủ tục hồ sơ theo quy định.*

Đối với các hộ đã đo đạc lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSD đất đúng quy định Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai và Phòng Tài nguyên-Môi trường đã trình UBND huyện ký giấy chứng nhận QSD đất, danh sách các hộ gia đình được cấp giấy chứng nhận Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai đã thông báo đến các xã, thị trấn, đề nghị UBND các xã, thị trấn thông báo cho các hộ đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai để lập các thủ tục nhận giấy chứng nhận QSD đất. Hiện nay tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện còn tồn 247 giấy chứng quyền sử dụng đất nhưng người dân chưa đến liên hệ lập thủ tục để nhận

b) *Cử tri xã Đắc Tô phản ánh, vừa qua có hộ dân làm bìu đồ đất ở với diện tích 400m² Chi nhánh VPĐKĐĐ thu lệ phí tới 2.200.000 đồng có đúng với quy định không.*

Việc thu tiền trong công tác cấp GCN QSD đất đối với hộ gia đình, cá nhân thực hiện theo Nghị quyết 33/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Quảng Nam; Công văn số 600/VPĐK-KT ngày 04/5/2016 của Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam; Đề nghị Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai phối hợp với UBND xã Đắc Tô giải thích cụ thể cử tri biết.

4. *Công tác thu hồi vật liệu nổ và các công cụ hỗ trợ: Cử tri xã Đắc Tô phản ánh hiện nay, tình trạng sử dụng các loại vũ khí tự chế, mua mới ở một số địa phương vẫn còn xảy ra. Đề nghị các ngành chức năng của huyện tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương để có giải pháp hữu hiệu trong công tác kiểm tra, vận động người dân nộp toàn bộ vũ khí tự chế, vật liệu nổ và các loại dụng cụ, phương tiện nhà nước cấm.*

Công an huyện đã tổ chức đồng bộ các biện pháp, giải pháp để thực hiện tốt công tác vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Trong đó, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nêu cao tinh thần tự giác, ý thức hơn trong việc tự giao nộp các loại súng tự chế, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Đồng thời, các lực lượng chức năng đồng loạt ra quân, triển khai đồng bộ các biện pháp, phối hợp với chính quyền địa phương, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của các già làng, trưởng bản, những người có uy tín. Qua đó, đã vận động thu hồi được 280 khẩu súng tự chế, 01 đầu đạn pháo, 06 bộ rung kích điện, 17 viên đạn AK. Trong đó đa số các loại súng tự chế được chế tạo đơn giản bằng ống nhựa PVC, được hướng dẫn tràn lan trên mạng internet.

5. *Một số kiến nghị khác: Cử tri xã Tà Pơ kiến nghị, trước đây theo quy định tại quyết định số 37/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh có quy định chế độ, chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam với thời gian hỗ trợ là hết khóa học (08 kỳ), tuy nhiên khi nhận thực tế thì Phòng Nội vụ chỉ cấp 06 kỳ. Đề nghị Phòng Nội vụ trả lời cụ thể cho cử tri biết.*

Căn cứ Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam, theo đó thời gian hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam thời gian là hết khóa học (08 kỳ). Tuy nhiên, có một số trường hợp không được hỗ trợ hết khóa (06 kỳ) lý do: Thời gian được tính để hưởng chế độ đi học. Sở Nội vụ căn cứ vào thời điểm tiếp nhận hồ sơ và thời gian có hiệu lực của các quyết định như: Quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử (đối với cán bộ chuyên trách); quyết định tuyển dụng vào công chức cấp xã (đối với công chức); Quyết định tuyển dụng vào chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở xã và bảng danh sách quy hoạch chức danh dự nguồn của xã, nên có một số trường hợp không được hỗ trợ trọn khóa (08 kỳ). Trường hợp CC, VC được cử đi học chưa được nhận hỗ trợ đề nghị liên hệ Phòng Nội vụ huyện để giải quyết.

Trên đây là báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 04 của đại biểu HĐND huyện khóa XI./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy (để báo cáo);
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện;
- Các Ban HĐND;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan;
- UBND các xã, thị trấn;
- CPVP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phạm Thị Như